

Kính gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà nước
-Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
-Quý nhà đầu tư

Liên quan đến các tin đồn trên các phương tiện truyền thông khiến giá cổ phiếu VND của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) bị giảm sàn hai phiên vừa qua, VNDIRECT xin được giải trình và công bố thông tin như sau:

Những tin đồn về VNDIRECT trên các phương tiện truyền thông liên quan đến hoạt động của Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT (“HOMEDIRECT”) có nhiều nội dung không đúng sự thật và mang tính suy diễn xấu khiến nhà đầu tư bị hiểu sai lệch, gây mất uy tín của VNDIRECT.

VNDIRECT là cổ đông góp vốn vào HOMEDIRECT với tỷ lệ sở hữu là 15% vốn điều lệ của HOMEDIRECT, tương ứng với số vốn góp tại HOMEDIRECT là 7,5 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật thì cổ đông VNDIRECT chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp tại HOMEDIRECT. Do đó, rủi ro của VNDIRECT chỉ trong phạm vi số vốn đã góp vào HOMEDIRECT. Kể cả trường hợp HOMEDIRECT bị giải thể hay phá sản thì thiệt hại của VNDIRECT tối đa là bằng số vốn góp vào HOMEDIRECT.

Doanh thu và lợi nhuận của HOMEDIRECT chưa và không có đóng góp nào đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của VNDIRECT. Do đó, về cơ bản hoạt động của HOMEDIRECT không tác động hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của VNDIRECT. Cho đến nay VNDIRECT cũng chưa được nhận bất kỳ khoản cổ tức hoặc lợi ích vật chất nào từ hoạt động của HOMEDIRECT.

VNDIRECT và HOMEDIRECT là hai pháp nhân hoàn toàn độc lập về pháp lý và hoạt động kinh doanh. Thành viên HĐQT, Ban TGD của VNDIRECT không có ai tham gia vào việc điều hành hoạt động kinh doanh của HOMEDIRECT. Các thông tin về việc Ông Nguyễn Hoàng Giang (nguyên Tổng giám đốc của VNDIRECT) từng là Tổng giám đốc của HOMEDIRECT cũng hoàn toàn là sai sự thật.

Đối với các thông tin về sự liên quan của HOMEDIRECT trong vụ án mà Cơ quan Công an Phú Thọ đang điều tra thì theo báo cáo của Ban điều hành HOMEDIRECT chúng tôi được biết HOMEDIRECT chỉ là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán thẻ điện thoại/thẻ cào kết nối giữa các nhà mạng viễn thông với các đơn vị cung cấp dịch vụ có sử dụng thẻ điện thoại/thẻ cào làm phương tiện thanh toán. HOMEDIRECT mặc dù có doanh thu lớn nhưng hầu hết các khoản doanh thu này đều được chuyển về các nhà mạng viễn thông, khoản hoa hồng đại lý nhận được không nhiều.

Trước các tin đồn thất thiệt có dụng ý xấu nhằm vào VNDIRECT trên một số phương tiện truyền thông đã khiến cổ phiếu của VNDIRECT đã bị giảm sàn hai phiên liên tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc giảm giá cổ phiếu chỉ là tức thời do phản ứng thái quá của một số nhà đầu tư chưa hiểu rõ bản chất sự việc. Chúng tôi tin tưởng rằng với hoạt động kinh doanh hiện nay cũng như cam kết của HĐQT và Ban TGD VNDIRECT thì chắc chắn VNDIRECT vẫn tiếp tục không ngừng phát triển và đạt được kết quả kinh doanh theo như kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên ngày 20/4/2018 thông qua.



Vậy, VNDIRECT xin được giải trình và công bố thông tin để Quý Cơ quan và Nhà đầu tư được biết để tránh những sự hiểu lầm không đáng có.

Trân trọng cảm ơn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Hương

